

บทที่ 6

สรุปและข้อเสนอแนะ

ในบทสรุปและข้อเสนอแนะนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการสรุปผลการศึกษา และส่วนของข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาต่อไป ซึ่งแสดงได้ดังนี้

6.1 สรุปผลการศึกษา

การออมมีบทบาทและความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการออมเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญของการลงทุน การขาดแคลนเงินออมจะทำให้ประเทศต้องพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศ ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไม่เป็นอิสระ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงทำการศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อการออมของภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีปริมาณการออมมากที่สุด โดยพิจารณาการออมผ่านธนาคารพาณิชย์ ใช้ข้อมูลรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีพ.ศ.2542 ถึงเดือนไตรมาสที่ 4 ของปีพ.ศ. 2551 จากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ทำการศึกษาด้วยวิธี cointegration and error collection mechanism

ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรทุกตัวมีลักษณะข้อมูลแบบ $I(1)$ เพราะจากการทดสอบค่าสถิติของแบบจำลอง 3 รูปแบบพบว่ามีค่าน้อยกว่าค่าสถิติ MacKinnon Critical ซึ่งแสดงว่าปฏิเสธสมมติฐาน นั่นคือ ตัวแปรทุกตัวมีลักษณะนิ่ง หรือไม่มี Unit Root ในแบบจำลอง 3 รูปแบบ

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระยะยาวพบว่าปริมาณเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามกับ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปแต่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับ รายได้ประชาชาติ และจำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการออมของครัวเรือนผ่านธนาคารพาณิชย์ โดยปัจจัยทางด้านรายได้ประชาชาติถือว่ามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของการออมภาคครัวเรือนมากที่สุด เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์ หรือค่าความยืดหยุ่นของการออมต่อรายได้ประชาชาติมากที่สุดคือ 2.90611 รองลงมาคือ จำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ มีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 0.25340

เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มของมูลค่าการออมของครัวเรือนผ่านธนาคารพาณิชย์พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

6.2 ข้อเสนอแนะ

6.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากผลการวิเคราะห์ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีผลต่อการออมของภาคครัวเรือน อาจใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการออมดังกล่าวได้ โดยการกระทำผ่านทางตัวแปรเหล่านั้น นั่นคือการออมของครัวเรือน สามารถเพิ่มขึ้นได้โดย

- 1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านรายได้ คือ รายได้ประชาชาติ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการออมของภาคครัวเรือน ดังนั้นมาตรการเพิ่มรายได้ของครัวเรือน ยังมีความสำคัญอยู่ ทั้งการเพิ่มรายได้ในระยะสั้น และระยะยาว เช่น โครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นต้น
- 1.2 การเพิ่มสาขาของธนาคารพาณิชย์ ถือเป็นการเพิ่ม โอกาสของประชาชนในการฝากเงิน ซึ่งจากผลการศึกษาจะเห็นว่าเมื่อจำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้น ก็ทำให้ ปริมาณเงินฝากที่สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

6.2.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาค้างต่อไป

การศึกษาในครั้งนี้ ยังไม่สามารถทำการวิเคราะห์การออมของครัวเรือน ได้อย่างละเอียด และครอบคลุมมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษานี้มีจุดประสงค์ที่จะทำการศึกษาถึงการออมรวม แต่ไม่ทำการศึกษาถึงรูปแบบของการออมในสินทรัพย์แต่ละชนิด ซึ่งปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมในการออมของสินทรัพย์แต่ละชนิดย่อมมีปัจจัยที่กำหนดแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากข้อจำกัดทางด้าน ข้อมูลและเวลาในการศึกษา ดังนั้นในการศึกษาค้างต่อไป ควรจะทำการศึกษาพฤติกรรมการออมของครัวเรือน โดยแยกองค์ประกอบของลักษณะการออมให้ละเอียดกว่านี้ เช่น เพิ่มการศึกษาในเรื่องการออมในรูปแบบของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น พันธบัตร หุ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ การศึกษาค้างนี้ ได้ใช้ข้อมูลแบบ nominal ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาค้างต่อไป คือ ทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้ข้อมูลแบบ nominal และ real terms รวมทั้งจากการศึกษาค้างนี้ ใช้วิธีทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาว (Cointegration) ตามแนวทางของ Johansen ซึ่งค่อนข้างจะอ่อนไหวกับจำนวนของ Lag ของตัวแปร การเพิ่มหรือลดความยาวของค่า Lag อาจส่งผลกระทบต่อเครื่องหมายต่างๆ และอาจส่งผลต่อการแปรความหมายทางเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ Cointegrating Vectors ที่ได้มานั้นก็ไม่ได้บอกค่าสถิติใดๆ ทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่า ตัวแปรใดมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ จึงน่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ Cointegrating Vectors ที่มีนัยสำคัญทางสถิติเพื่อให้สามารถประมาณสมการได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น